

Số: 101/KH-UBND

Trị An, ngày 08 tháng 10 năm 2024

KẾ HOẠCH

**Về việc tổ chức bầu cử trưởng ấp, công nhận phó trưởng ấp
trên địa bàn xã Trị An nhiệm kỳ 2025 – 2030**

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của ấp, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội Vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của ấp, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của ấp, tổ dân phố hướng dẫn tổ chức và hoạt động của ấp, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND tỉnh ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp (khu phố) và người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ văn bản số 3788/TCCQ ngày 06/9/2024 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn quy trình bầu, công nhận, cho thôi làm Trưởng, phó trưởng ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ văn bản số 6412/UBND ngày 01/10/2024 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc triển khai, thực hiện chủ trương “Dân tin – Đảng cử” đối với ấp, khu phố trên địa bàn huyện;

Sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã,

UBND xã Trị An xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức bầu cử Trưởng ấp, công nhận phó trưởng ấp nhiệm kỳ 2025-2030 trên địa bàn xã như sau:

A. Mục đích yêu cầu:

Lựa chọn và bầu ra người có đủ tiêu chuẩn, xứng đáng là người đại diện cho nhân dân ở ấp và là người đại diện cho chính quyền xã để thực hiện một số nhiệm vụ hành chính tại ấp.

Việc bầu cử Trưởng ấp, công nhận phó trưởng ấp phải thực sự đảm bảo tính dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của HĐND và các đoàn thể.

Triển khai thực hiện dân chủ ở xã một cách trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức cho nhân dân thực hiện đạt hiệu quả cao nhất đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

Thông qua bầu cử Trưởng ấp, công nhận phó trưởng ấp để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, đồng thời phải đảm bảo ANCT – TTATXH, đề cao cảnh giác đối với những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và các phần tử xấu.

Trong tổ chức thực hiện việc bầu cử Trưởng ấp, công nhận phó trưởng ấp cần phát huy sức mạnh của toàn dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức thành viên của UBMTTQ xã, Ban công tác Mặt trận ấp.

Tiêu chuẩn trưởng, phó ấp:

Trưởng, phó ấp phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở ấp; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

B. Quy trình bầu Trưởng ấp:

Quy trình bầu trưởng ấp thực hiện theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở

cơ sở và Điều 6, 7, 8 của Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

I. Công tác chuẩn bị bầu Trưởng ấp:

1. Thời gian, địa điểm bầu cử ở các ấp như sau:

1.1 Ngày bầu cử:

Thống nhất tổ chức bầu cử 2 ấp vào ngày **10/11/2024** (ngày chủ nhật)

1.2 Địa điểm bầu cử:

Ấp 1: Hội trường UBND xã.

Ấp 2: Nhà văn hóa ấp 2.

2. **Chậm nhất 20 ngày** trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND xã ban hành quyết định tổ chức bầu Trưởng ấp; Chủ trì, cùng với Ban Thường trực UBMTTQ xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử ra các ban, ngành, đoàn thể và các ấp.

3. **Chậm nhất 15 ngày** trước ngày bầu cử Trưởng Ban công tác mặt trận ấp thực hiện các công việc sau:

Tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận ấp dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng ấp;

Báo cáo cấp ủy chi bộ ấp đề thống nhất giới thiệu ít nhất 01 người ra ứng cử Trưởng ấp;

Tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận ấp sau khi có ý kiến của chi ủy chi bộ ấp để quyết định danh sách chính thức những người ứng cử (ít nhất 01 người). Nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản và gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. **Chậm nhất 10 ngày** trước ngày bầu cử Chủ tịch UBND xã ban hành các quyết định với các nội dung sau:

- Quyết định thành lập Tổ bầu cử, mỗi Tổ bầu cử có từ 5 - 7 thành viên theo đề nghị của Trưởng ban công tác Mặt trận ấp (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, thành viên là đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri ấp, không phải người ứng cử trưởng ấp);

- Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử;

- Quyết định thành phần, số lượng cử tri tham gia bầu cử Trưởng ấp.
(UBND xã và UBMTTQ xã thống nhất thành phần cử tri tham gia bầu cử

Trưởng ấp là **cử tri đại diện hộ gia đình**; số lượng cử tri do Công an xã phối hợp cùng Ban công tác Mặt trận ấp, Trưởng ấp và Tổ trưởng Tổ nhân dân lập danh sách và gửi về UBND xã, UBMTTQ xã.

Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở ấp, niêm yết tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của ấp, thông báo trên hệ thống truyền thanh chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử .

II. Tổ chức bầu cử Trưởng ấp:

UBND xã và UBMTTQ Việt Nam xã thống nhất hình thức bầu Trưởng ấp là tổ chức thành cuộc bầu cử riêng tại từng ấp với nội dung, chương trình như sau:

1. Trình tự tiến hành bầu cử:

- Hình thức bầu: Có thể bầu bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do Hội nghị quyết định (Hội nghị bầu Trưởng ấp được tiến hành khi có trên 50% số cử tri đại diện hộ gia đình tham dự).

Trình tự bầu cử

- Cử tri đến bầu cử tự kiểm tra họ tên mình trong danh sách cử tri nếu có sai sót, nhầm lẫn trong danh sách thì phải báo ngay với tổ bầu cử để kịp thời xin ý kiến giải quyết;

Tổ trưởng tổ bầu cử chủ trì hội nghị bầu Trưởng ấp.

Việc bầu cử Trưởng ấp thực hiện theo trình tự như sau:

- Chào cờ.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Thông qua chương trình Hội nghị.
- Cử thư ký hội nghị.
- Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử;
- Tổ trưởng tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Trưởng ấp;
- Đại diện Ban công tác Mặt trận ấp giới thiệu danh sách người ra ứng cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 do Ban công tác Mặt trận ấp đã thống nhất với cấp ủy Chi bộ ấp và đề nghị đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp tự ứng cử/đề cử người có đủ tiêu chuẩn để tham gia bầu.

- Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành;

- **Tiến hành bầu Trưởng ấp:** Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định.

+ Nếu bầu cử bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp kiểm đếm số người giơ biểu quyết. Người trúng cử Trưởng ấp là người có số biểu quyết cao nhất và được trên 50% cử tri tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.

+ Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, người chủ trì cuộc họp đề xuất số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu từ 03 - 05 người (gồm Trưởng ban và các thành viên) để đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết đồng ý.

+ Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ, cách ghi phiếu, bỏ phiếu và tiến hành phát phiếu. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu (mời 02 đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp chứng kiến việc kiểm phiếu) và lập biên bản kiểm phiếu. Kiểm phiếu xong, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản và gửi kèm theo quyết định của cộng đồng dân cư đến UBND xã, UBMTTQVN xã và lưu tại ấp.

+ Mời cử tri là người cao tuổi hoặc người có uy tín bỏ phiếu trước, sau đó mời toàn thể cử tri lần lượt tiến hành bỏ phiếu.

+ Trong cuộc bầu cử, việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trường hợp có sự việc bất ngờ làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu thì tổ bầu cử phải lập tức niêm phong giấy tờ và hòm phiếu, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân xã, đồng thời phải có biện pháp cần thiết để cuộc bỏ phiếu được tiếp tục.

Người trúng cử Trưởng ấp là người có số phiếu cao nhất và đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tham dự.

- Trước, trong ngày bầu cử, Tổ bầu cử phải thường xuyên Thông báo trên các hệ thống truyền thanh về thể lệ bầu cử và tiến độ bầu cử để nhân dân biết.

Phiếu bầu cử

- Phiếu hỏng được đổi và thay phiếu khác, các phiếu hỏng tổ bầu cử có trách nhiệm giữ lại để tổng hợp báo cáo.

- Phiếu bầu phải ghi đầy đủ họ và tên các ứng cử viên trong danh sách bầu cử để các cử tri lựa chọn bầu. *(Phiếu bầu phải đóng dấu của UBND xã ở phía trên bên trái).*

2. Kiểm phiếu và lập biên bản bầu cử:

a. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử nắm lại danh sách cử tri đi bỏ phiếu, danh sách cử tri không đi bỏ phiếu, thống kê lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng đến, phiếu gạch hỏng;

b. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay tại phòng bỏ phiếu và mời 2 cử tri không có tên trong danh sách ứng cử chứng kiến việc mở hòm phiếu, kiểm phiếu;

Kiểm phiếu xong, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của ấp; số cử tri tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn ấp.

c. Lập biên bản kiểm phiếu thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử và gửi: Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã và lưu tại ấp.

3. Kết quả bầu cử Trưởng ấp:

Căn cứ biên bản kết quả bầu cử và báo cáo kết quả hội nghị bầu trưởng ấp, Chủ tịch UBND xã xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng ấp;

4. Công nhận kết quả bầu cử:

Ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc, người chủ trì cuộc họp có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ cuộc họp, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc bầu cử, quyết định đã được cộng đồng dân cư áp biểu quyết thông qua phải được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Tổ trưởng Tổ bầu cử, Chủ tịch UBND xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng ấp hoặc quyết định bầu cử lại; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý

do.

Trưởng ấp chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND xã.

C. Quy trình công nhận Phó Trưởng ấp:

Việc công nhận Phó Trưởng ấp do Trưởng ấp đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

Đối với việc công nhận Phó Trưởng ấp do Trưởng ấp lựa chọn sau khi thống nhất với Chi ủy chi bộ (*hoặc Chi bộ*) và Trưởng Ban công tác Mặt trận ở ấp; căn cứ đề xuất của Trưởng ấp, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Phó Trưởng ấp.

Trong vòng 05 ngày từ khi nhận được đề nghị của Trưởng ấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành quyết định công nhận Phó Trưởng ấp.

III. Biện pháp tổ chức thực hiện:

Để công tác bầu cử Trưởng ấp, công nhận phó trưởng ấp đạt kết quả tốt cần đảm bảo các điều kiện, yêu cầu sau:

1. Tập trung tuyên truyền sâu rộng, liên tục từ ngày kế hoạch ban hành đến hết ngày bầu cử để tất cả nhân dân trên địa bàn xã biết rõ mục đích yêu cầu của việc bầu cử Trưởng ấp, công nhận phó trưởng ấp.

2. Việc bầu cử Trưởng ấp, công nhận phó trưởng ấp phải thực hiện đúng trình tự, nội dung kế hoạch này.

3. Phân công trách nhiệm các ban ngành đoàn thể liên quan xã, ấp cùng chịu trách nhiệm phối hợp. Cụ thể:

3.1 Theo dõi, chỉ đạo việc giới thiệu người ra ứng cử:

Do Ban thường trực UBMTTQ xã chịu trách nhiệm.

3.2 Kinh phí:

Các tổ bầu cử và các bộ phận liên quan lập dự trù kinh phí gửi bộ phận tài chính kế toán tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt.

Giao công chức Tài chính- kế toán chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí theo định mức và quyết toán cho mỗi ấp.

3.3 Trang trí phòng bầu cử:

Giao công chức văn hóa – xã hội hướng dẫn, Tổ bầu cử của ấp chịu trách nhiệm trang trí với các yêu cầu phải có là:

- Bàn thờ Tổ quốc;
- Cờ Tổ quốc;
- Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- Thùng bỏ phiếu.
- *Khẩu hiệu*: Chữ màu vàng nền màu đỏ:

“Bầu cử Trưởng ấp.....

Nhiệm kỳ 2025 – 2030”

- Có bố trí ghế ngồi và nước uống cho cử tri tham dự hội nghị.

3.4 Bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:

Ban chỉ huy quân sự xã và Công an xã xây dựng kế hoạch bảo vệ tại các điểm bầu cử đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử (mỗi địa điểm bầu cử có ít nhất 01 công an viên và 02 dân quân ấp).

3.5 Soạn thảo văn bản và in ấn tài liệu, phiếu bầu:

Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã phối hợp công chức văn phòng – Thống kê xã chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản và in ấn tất cả các tài liệu phục vụ công tác bầu cử Trưởng ấp, công nhận phó trưởng ấp.

3.6 Công tác tuyên truyền:

Công chức văn hóa – xã hội, công chức Tư pháp – Hộ tịch phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể và chỉ đạo cán bộ đài truyền thanh tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn về công tác bầu cử trưởng ấp, công nhận phó trưởng ấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 thông qua hệ thống loa đài và trong các buổi họp, trên các trang fanpage,..

3.7 Phân công cán bộ xã theo dõi các ấp:

Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, việc giám sát của HĐND và các đoàn thể, BTV Đảng ủy xã đã thống nhất cử Cán bộ theo dõi ở các ấp như sau:

*** Ấp 1:**

- | | |
|---|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, CT UBMTTQ xã | Tổ trưởng |
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng Ban CTMT ấp 1 | Thành Viên |

*** Ấp 2:**

- | | |
|--|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hà, PCT UBMTTQ xã | Tổ trưởng |
| 2. Ông Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Ban CTMT ấp 2 | Thành Viên |

3.8 Ban công tác mặt trận các ấp có trách nhiệm báo cáo UBND, UBMTTQ

toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử tại ấp để có sự kết hợp chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất.

Trên đây là kế hoạch bầu cử Trưởng ấp, công nhận phó trưởng ấp trên địa bàn xã Trị An nhiệm kỳ 2025-2030 của UBND xã Trị An. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các cá nhân được phân công phối hợp triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, trở ngại báo cáo ngay cho UBND xã và Ban Thường trực UBMTTQ xã để được kịp thời hướng dẫn thực hiện đạt kết quả cao./.

(Kế hoạch này thay thế kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 28/8/2024 của UBND xã Trị An)

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy xã; (Báo cáo)
- TT. HĐND xã; (báo cáo)
- CT, PCT UBND xã;
- UBMTTQ xã;
- Công an xã;
- BCH quân sự xã;
- CB, CC xã;
- Ban công tác MT các ấp;
- Chi bộ ấp;
- Trưởng ấp;
- Lưu.

Phối hợp
thực hiện



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hải Bằng

